



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

10 ตุลาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงการชุมนุมทางการเมืองวันที่ 14 ต.ค. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ว่า ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและหมั่นล้างมือ เพื่อช่วยให้ห่างไกลโรค ห่างไกลจากละอองฝอย รวมทั้งช่วงนี้มีฝนตก ขอให้ป้องกันตนเองให้ดี ไม่เช่นนั้นอาจป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ntiontv

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผย วันที่ 12 ต.ค.นี้ เตรียมลงนาม MOU กับ ม.อ็อกฟอร์ด ซึ่งกำลังพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด 19 คาดคนไทยได้ใช้ปลายปีนี้พร้อมกับประเทศอังกฤษ ขณะที่แพทย์สภายืนยันเตรียมฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงเป็นลำดับแรก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, positioningmag

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวถึงข่าวว่า สธ.มีมาตรการผ่อนปรนการกักตัวนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยจากเดิม 14 วัน เหลือ 10 หรือ 12 วัน ว่า เป็นเพียงแนวคิดและข้อเสนอเท่านั้น ยังไม่มีข้อสรุป ในทางปฏิบัติยังใช้ 14 วัน เหมือนเดิม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, mcot, thailandplus, chiangmainews

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อโภชนาการของเด็กและทุกกลุ่มวัย เนื่องจากใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น กินอาหารไม่หลากหลาย กินอาหารแปรรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูปมากขึ้น สั่งอาหารออนไลน์โดยเฉพาะฟาสต์ฟู้ด ล่าสุดได้นำแอปพลิเคชัน FoodChoice มาเป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ด้านโภชนาการ ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความปลอดภัยทางอาหารให้กับอุตสาหกรรมฟู้ดเดลิเวอรี่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติเป็นปราการสำคัญในการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดโรคโควิด 19 โดยนำหลักสุขบัญญัติ 10 ประการมาประยุกต์ใช้ ปลุกฝังพฤติกรรมตามหลักวิถีชีวิตใหม่แก่นักเรียน และนำพลังนักเรียนจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในฐานะ ยุว อสม. ทำหน้าที่ร่วมกับครู ผู้ปกครอง เครือข่ายในพื้นที่ หรือแกนนำชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียนในโรงเรียน โดยปี 2563 ตั้งเป้าพัฒนา ยุว อสม. ใน 878 อำเภอ ละ 2 โรงเรียนๆ ละ 10 คน รวม 17,560 คน และเพิ่มเป็น 35,120 คนในปี 2564

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นพ.สสจ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ต.ค. เจ้าหน้าที่ สสจ.กาญจนบุรี ได้ประชุมเพื่อซักซ้อมแผนรองรับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 2 มีการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และนำเสนอแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของกลุ่มภารกิจต่างๆ

### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวเบซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, thainews, one31, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, ntiontv, innnews, springnews, tnthailand, thansettakij, nationweekend, businesstoday, bluechipthai, sanook, kapook, thebankokinsight, thaiPBS, workpointtoday)

-ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด 19 วันที่ 9 ต.ค. พบผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย เดินทางมาจากเนปาล 1 ราย นอร์เวย์ 1 ราย สหรัฐฯ 2 ราย เมียนมา 2 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,628 ราย รักษาหายเพิ่ม 2 ราย รวมรักษาหาย 3,441 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย ยังรักษาในรพ. 128 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า)

-นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด ก.มหาดไทย เผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศมาเลเซีย มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากผู้อาศัยในประเทศและผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น และได้รับทราบปัญหาการแข่งขันเรือยาวประเพณีและเลยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ศบค.มท. จึงสั่งการผู้ว่าฯ จังหวัดชายแดน (นราธิวาส ยะลา สตูล สงขลา) ย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติของการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร การเดินทางเข้ามาในประเทศผ่านจุดผ่านแดนในพื้นที่รับผิดชอบโดยเคร่งครัด เพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวัง ป้องกัน มิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศ สำหรับการแข่งขันทัวร์เรือยาว หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เทศกาลสำคัญที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก/แออัด ให้ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ สธ. กำหนดอย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวถึงมาตรการท่องเที่ยวปลอดภัย ว่า หลังจากรัฐบาลออกโครงการ

## ประเด็นข่าว

ต่างๆ ทั้งเราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง ซ้อปดีมีคืน ขอเชิญชวนคนไทยออกมาเที่ยวให้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี เพื่อให้สภาพเศรษฐกิจดีขึ้นได้และตรึงการจ้างงานไว้ได้

## ประเด็นผลกระทบ

## 1. การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. แถลงถึงการเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ว่า การเปิดประเทศต้องทำอย่างปลอดภัย ซึ่งกรมฯ ได้ร่วมกับ ก.การท่องเที่ยวฯ ทำมาตรฐานสุขอนามัยเพื่อการท่องเที่ยวปลอดภัย SHA เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว

## 2. ชาวนักท่องเที่ยวจีนลักลอบเข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ปฏิเสธว่า ไม่ได้รับรายงานกรณีนักท่องเที่ยวชาวจีน 19 คน ลักลอบเข้าไทยตามแนวพรมแดนจากเมียนมา มาเข้าบ้านพักใน ต.ฟ้าฮ่าม จ.เชียงใหม่ แต่เชื่อว่าพฤติกรรมลักลอบเข้าน่าจะไม่ใช่กลุ่มนักท่องเที่ยว และต้องถือว่าระบบการป้องกันเฝ้าระวังของไทยยังมีประสิทธิภาพดี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

- นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ เปิดเผยกรณีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกุมชาวจีนหลบหนีเข้าเมือง 19 คน ในพื้นที่ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ ได้มีการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 ผลไม่พบเชื้อ จะตรวจซ้ำอีกครั้งในวันที่ 11-13 ของการกักตัว ขณะนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดอยู่ในการดูแลกักตัวของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก่อนส่งเข้าเรือนจำ ขอให้ประชาชนมั่นใจในการป้องกันควบคุมโรค รวมถึงแนวทางการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค

## 3. ลดระยะเวลาการกักตัวนักท่องเที่ยวเข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : ทวีช่อง 3

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า กรมควบคุมโรคเตรียมยื่นข้อเสนอต่อ ศบค. ในการปรับลดระยะเวลากักตัวกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศจาก 14 วันเหลือ 10 วัน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย โดยข้อมูลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มที่ตรวจพบเชื้อโควิด 19 ในช่วงวันท้ายๆ ของการกักตัว มีอัตราเฉลี่ยต่ำประมาณ 1 ใน 1000 คน อย่างไรก็ตาม ต้องรอผลการศึกษาและการพิจารณาจากศบค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ข่าวหุ้น, mco) ทวีช่อง NBT

- นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงความเป็นไปได้ในการลดวันกักตัวนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ว่า ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ และวิเคราะห์เชิงสถิติคาดการณ์วันที่ผู้ป่วยแสดงอาการหลังติดเชื้อ พบว่า 50% แสดงอาการภายใน 6.4 วัน 75% แสดงอาการภายใน 7.15 วัน 95% แสดงอาการภายใน 10.3 วัน 97.5% แสดงอาการภายใน 11.1 วัน และ 99% แสดงอาการภายใน 12 วัน ดังนั้น ระยะเวลาอ้างอิง 14 วัน อยู่ในกรอบเดิม ทั้งนี้ สธ. พร้อมสนับสนุนการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย มาตรการต่างๆ ที่ออกมาเพื่อสนับสนุนหรือให้คำแนะนำกับภาคส่วนต่างๆ ดำเนินการภายใต้ความปลอดภัยสูงสุด วันนี้ สธ. ปรับตัวพร้อมรับสถานการณ์อย่างเป็นระบบ ทั้งการสอบสวนโรค การตรวจแล็บ บุคลากร ยา เวชภัณฑ์ มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมแผนก่อนเริ่มดำเนินการ ใช้หลักการป้องกัน ค้นหา รักษา และควบคุม โดยมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเป็นแกนหลัก

## 4. ชาวไทยกลับจากเมียนมาติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

- เจ้าหน้าที่ สสจ.ตาก ตรวจพบชายไทย อายุ 43 ปี และหญิงไทย อายุ 47 ปี เป็นสามีภรรยา อาชีพพนักงานบริษัท ถูกกักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งใน อ.แม่สอด ติดเชื้อโควิด 19 มีประวัติเดินทางกลับจากนครย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา เข้าทางด่านพรมแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 จ.ตาก ตั้งแต่คืนวันที่ 5 ต.ค. รพ.แม่สอดตรวจพบเชื้อแต่ไม่แสดงอาการเมื่อ 7 ต.ค. จึงส่งตรวจซ้ำที่รพ.ในจังหวัดพิษณุโลก ปรากฏผลบวกทั้ง 2 คน นับเป็นรายที่ 5 และ 6 ของ จ.ตาก

## 5. สถิติแรงงานเมียนมาติดเชื้อโควิดหลังกลับจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv

- สำนักข่าวซินหัว รายงาน มีแรงงานชาวเมียนมาเดินทางกลับจากไทยผ่านสะพานมิตรภาพระหว่าง 2 ประเทศแล้วกว่า 120,000 คน เฉพาะ 23 มี.ค. - 7 ต.ค. พบผู้เดินทางกลับมีผลตรวจโรคโควิด 19 เป็นบวกถึง 70 ราย ถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันโรค เพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ต่อไป

## 6. ชาวบ้าน จ.ตราด ตระหนักหลังรัฐเปลี่ยนสถานที่กักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- ชาวบ้านเนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด ประมาณ 50 คน เกิดความตื่นตระหนกหลังทราบว่า คกก.โรคติดต่อ จ.ตราด จะใช้สถานที่บ้านเนินตาแมวเป็นสถานที่กักตัวของรัฐแทนศูนย์ราชการศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน และเรียกร้องให้ชี้แจง ด้าน นายสุรชัย เจียมกุล ผู้ช่วย นพ.สสจ.ตราด นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาอธิบายให้ชาวบ้านฟัง แต่ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วย เกรงว่าหากมีการระบาดจะทำให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบ เจ้าหน้าที่จึงรีบเรื่องไปเรียน ผวจ.ตราด และคกก.โรคติดต่อ จ.ตราด เพื่อหาทางออกต่อไป

## ประเด็นข่าว

## สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, อินโฟเควสท์, MCOT, thebangkokinsight)

- สหรัฐอเมริกา ระบุ อาจมีวัคซีนต้านโรคโควิด 19 มากพอสำหรับประชาชนสหรัฐฯ ทุกคน ภายในเดือนมี.ค. 2564
- อินเดีย พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 964 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 72,049 ราย รวมผู้เสียชีวิต 106,490 ราย ผู้ติดเชื้อ 6,906,151 ราย
- ออสเตรเลีย พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 1,209 ราย สูงสุดเป็นประวัติการณ์
- จีน ร่วมโครงการจัดหาวัคซีนต้านโรคโควิดระดับโลกอย่างเป็นทางการร่วมกับประเทศต่าง ๆ กว่า 170 ประเทศ เพื่อทำการพัฒนา ผลิต และจัดหาวัคซีนต้านไวรัสโควิด 19 อย่างเท่าเทียม
- เมียนมา ผู้ติดเชื้อใหม่ 1,400 ราย ผู้ป่วยสะสม 21,433 ราย รักษาหายสะสม 6,084 ราย เสียชีวิตสะสม 510 ราย เพิ่มขึ้น 39 ราย
- ฝรั่งเศส ทางการสั่งให้รพ.ในกรุงปารีสกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือผู้ป่วยโควิด 19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมเพิ่มมาตรการเข้มงวดใน 4 เมืองใหญ่ ผู้ติดเชื้อสะสม 653,509 ราย เพิ่มขึ้น 18,746 ราย เป็นสถิติรายวันสูงสุด
- อิตาลี ออกแถลงการณ์เป็นคำสั่งให้ประชาชนทุกคนที่อยู่กลางแจ้งต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ถึง 5,372 ราย ในวันเดียว เป็นสถิติรายวันสูงที่สุดตั้งแต่พบการติดเชื้อ
- สเปน ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างน้อย 15 วัน ในกรุงมาดริดและพื้นที่โดยรอบ เพราะอัตราการติดเชื้อสูงสุดในประเทศ
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 343,517 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 36,386,805 ราย อาการรุนแรง 67,416 ราย รักษาหายแล้ว 27,407,220 ราย เสียชีวิต 1,060,418 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐฯ 7,776,224 ราย อินเดีย 6,832,988 ราย บราซิล 5,002,357 ราย รัสเซีย 1,248,619 ราย โคลอมเบีย 877,683 ราย

## วันสุขภาพจิตโลก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, innnews)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพ.ช. พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิบุลากร รก.อธิบดีกรมสุขภาพจิต พล.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผู้บังคับการปราบปราม เปิดกิจกรรมวันสุขภาพจิตโลก ปี 2563 พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือในการประสานเชื่อมโยงการดูแลช่วยเหลือบุคคลที่ส่งสัญญาณความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในโลกออนไลน์ให้ได้รับการช่วยเหลือทันทีที่ ระหว่างกรมสุขภาพจิต กองบังคับการปราบปราม โดยในปีนี้ เน้นการพัฒนานวัตกรรมและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตของประเทศ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของความหวังและพลังใจในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยสุขภาพจิตที่ดี

## ดูแลสุขภาพช่วงฝนตก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย ระบุ ช่วงฝนตกหากดูแลสุขภาพไม่ดีอาจเกิดการเจ็บป่วย เป็นไข้หวัด ไอ เจ็บคอ โดยเฉพาะคนที่ร่างกายอ่อนแอ แนะนำให้พกร่ม เสื้อกันฝน หรือหมวกป้องกันฝน โดยเฉพาะบริเวณศีรษะ ถ้าเปียกฝนต้องทำให้แห้งมากที่สุด เตรียมเสื้อผ้าไว้เปลี่ยนกรณีต้องลุยฝน เลี่ยงลุยน้ำท่วมขัง อาจเสี่ยงเกิดโรคต่าง ๆ เช่น น้ำกัดเท้า ฉี่หนู ควบล้างมือและเท้าให้สะอาดทุกครั้งเมื่อเข้าบ้าน ล้างมือก่อน-หลังเข้าห้องส้วม ที่สำคัญสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กินอาหารที่มีส่วนผสมของสมุนไพร เพิ่มภูมิคุ้มกันต้านโรคหวัด เน้นผลไม้รสเปรี้ยวหรือผลไม้ที่มีวิตามินซี และควรจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและสัตว์พิษ

## ข้อเท็จจริงนมพาสเจอร์ไรส์หมดอายุเกิน 10 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus

-นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. ซีแจ้งกรณีพบผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์แสดงวันหมดอายุเกิน 10 วัน เนื่องจากผู้ประกอบการยื่นขอขยายระยะเวลาการบริโภค ซึ่งเป็นไปตามประกาศ สธ. ที่หากผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาเกินกว่า 10 วัน สามารถยื่นขอขยายการแสดงระยะเวลาการบริโภคกับ ออย. ได้ โดยต้องแจ้งรายละเอียดเทคโนโลยีกระบวนการในการพาสเจอร์ไรส์ พร้อมแจ้งอุณหภูมิ เวลาในการฆ่าเชื้อ อุณหภูมิการเก็บรักษา ตลอดระยะเวลาบรรจุถึงการจำหน่ายต่อผู้บริโภค ข้อมูลผลการศึกษาอายุการเก็บรักษา และผลิตภัณฑ์ต้องแสดงข้อความ “อัลตราพาสเจอร์ไรส์” หรือ “พาสเจอร์ไรส์ที่อุณหภูมิสูง” แล้วแต่กรณีโดยล่าสุด มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ขยายการแสดงระยะเวลาการบริโภค 7 สถานประกอบการ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ <http://www.fda.moph.go.th/sites/Food/Pages/Main.aspx>

## วิธีปฏิบัติตัวเมื่อแอมโมเนียรั่วไหล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ แอมโมเนียเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพ หากได้รับปริมาณน้อยจะมีอาการไอ หอบเหนื่อย หากได้รับปริมาณมากจะมีอาการทางเดินหายใจส่วนบนวม ไหม้หรืออุดกั้น จนเกิดเสียงผิดปกติขณะหายใจเข้า อาจรุนแรงถึงขั้นทำลายปอด หากสัมผัสผิวหนังจะทำให้ระคายเคืองและไหม้ได้ หากสัมผัสตาอาจทำให้ตาบอดชั่วคราวหรือถาวรได้ หากเกิดการรั่วไหลของแก๊สแอมโมเนียในปริมาณน้อย ให้แยกคนออกจากบริเวณที่รั่วไหล 30 เมตร ในเวลากลางวัน และ 100 เมตรในเวลากลางคืน หากมีการรั่วไหลในปริมาณมาก ให้แยกคนออกจากบริเวณรั่วไหล 150 เมตร ในเวลากลางวัน และ 800 เมตร ในเวลากลางคืน การช่วยเหลือให้ย้ายผู้ประสบเหตุไปที่อากาศบริสุทธิ์ ให้นอนราบกับพื้นหายใจเข้า ๆ เปิดตาเท่าที่จำเป็น ใช้ผ้าบางชุบน้ำปิดปากและจมูกระหว่างขนย้ายออกจากพื้นที่ ถ้าผู้ประสบเหตุหายใจอ่อนให้ใช้ออกซิเจนช่วยหายใจ

## ประเด็นข่าว

หากหัวใจหยุดเต้นให้ปั๊มหัวใจทันที รายที่หมดสติให้รีบนำส่งแพทย์

**วิธีปฏิบัติเมื่อถูกตะขาบกัด**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคใช้สุขภาพ

- พลูมิ้งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง ระบุ เมื่อถูกตะขาบกัด จะพบรอยเขียว 2 รอย ลักษณะเป็นจุดเลือดออกตรงบริเวณที่ถูกกัด สารพิษจากตะขาบจะทำให้เกิดการอักเสบ ปวดบวมแดง ร้อน และชาบริเวณที่ถูกกัด มักจะปวดรุนแรงปานกลางถึงมาก อาจมีอาการปวดแปลบร่วมด้วย และอาจติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนบริเวณที่ถูกกัด ในบางรายอาจมีอาการแพ้หรือระวนระวาย อาเจียน หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ มึนงง ปวดศีรษะ การรักษา ให้ทำความสะอาดแผลด้วยน้ำสะอาดหรือสบู่อ่อนๆ ใช้ผ้าพันแผลและประคบเย็น ให้น้ำแก้ปวด ถ้าปวดมากอาจใช้ยาชาเฉพาะที่ ให้น้ำยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อโรคถ้ามีการติดเชื้อแทรกซ้อน และถามประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก รายที่มีอาการรุนแรงหรือมีประวัติของการแพ้มากให้รีบไปรพ.ทันที

**ข่าวปลอมน้ำปัสสาวะรักษาได้ทุกโรค**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100

- ตามที่มีการแนะนำใช้น้ำปัสสาวะรักษาได้ทุกโรค ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมอนามัย พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ น้ำปัสสาวะจัดเป็นของเสียที่ร่างกายขับออกมาและอาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา หรือไซพยาธิ การนำมาดื่ม ทา หรือหยอดตา เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ อาจได้รับสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไต โรคตับ โรคหัวใจ อาจอาการแย่ลงได้

**ข่าวปลอมมะระขึ้นรักษาเบาหวาน**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, js100

- ตามที่มีข้อความเรื่อง มะระขึ้นช่วยรักษาโรคเบาหวาน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ การกินมะระขึ้นเพื่อรักษาโรคเบาหวานยังเป็นการวิจัยที่ต้องมีการศึกษาถึงอาการข้างเคียง หรืออาการพิษระยะยาวเพิ่มเติม

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr\_moph 📷 healthmoph 📺 moph channel

